

ประจำวันที่ 2-8 มีนาคม 2559

### แจ้งข่าว 8 แสนล้านบาท

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 มี.ค. ได้รายงานสรุปผลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวงวดวันที่ 30 ก.ย. 2558 ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) รับทราบ โดยผลขาดทุนมีไม่ถึง 1 แสนล้านบาท และยืนยันว่าไม่มีข้าวหาย

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า การสรุปผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตั้งแต่ปี 2547-2557 จำนวน 15 โครงการ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2557 มีผลขาดทุนรวมกันกว่า 6.87 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ แยกเป็นผลขาดทุนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์กว่า 5.18 แสนล้านบาท ที่เหลือเป็นโครงการก่อนรัฐบาล ยิ่งลักษณ์อีกกว่า 1.63 แสนล้านบาท เมื่อรวมของใหม่ในปี 2558 ที่คาดว่าจะขาดทุนเพิ่มอีกไม่ถึง 1 แสนล้านบาท ทำให้ ผลขาดทุนทุกโครงการรวมกันล่าสุดน่าจะอยู่ที่ระดับไม่เกิน 7.5-8 แสนล้านบาท

ขณะเดียวกัน คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอรัฐบาลตั้งงบประมาณชดเชยภายใน 4 ปี ส่วนกำหนดการใช้คืนขึ้นอยู่กับรายได้ของรัฐ ส่วนการพิจารณาปรับทิศทางแพ่งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธาน ที่จะใช้ข้อมูลการปิดบัญชีนี้มาประกอบเรียกความเสียหายหรือไม่

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### คอฟโกลดราคาซื้อข้าวจีทูจี

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้การส่งมอบข้าว 1 แสนตันสุดท้ายจากทั้งหมด 1 ล้านตัน ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ลงนามสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับบริษัท คอฟโก ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการนำเข้าข้าวของรัฐบาลจีน ยังไม่สามารถทำการส่งมอบได้ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์และคอฟโกไม่สามารถตกลงราคากันได้

ทั้งนี้ คอฟโกได้เจรจาต่อรองลดราคาซื้อขายข้าวล็อตที่เหลืออีก 1 แสนตัน ที่ราคา 360 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยให้เหตุผลว่าหากคอฟโกนำเข้าข้าวในราคาดังกล่าวจะทำให้ขาดทุน เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวในตลาดจีนลดลงอย่างมาก ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันที่จะเสนอขายข้าวที่ราคา 405 เหรียญสหรัฐ/ตัน

นายชูเกียรติ กล่าวว่า หากในที่สุดแล้วคอฟโกสามารถเจรจาต่อรองลดราคาซื้อขายข้าวจีทูจีจากไทยในปริมาณ 1 แสนตันได้ จะส่งผลให้ข้าวสาร ล็อตใหม่ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทำสัญญาซื้อขายกับคอฟโก 1 ล้านตันไปก่อนหน้านี้ และ อยู่ระหว่างการเจรจายละเอียดนั้น มี ราคาซื้อขายลดลงด้วยเช่นกัน

รายงานข่าวระบุว่า ในช่วงเดือน มี.ค. 2558 ฝ่ายไทยและฝ่ายจีนได้ลงนามบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน โดยจีนตกลงจะซื้อข้าวสารจากไทย 2 ล้านตัน ต่อมาในช่วงต้นเดือน ธ.ค. 2558 กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามสัญญาซื้อขายข้าวกับคอฟโก 1 ล้านตัน โดยจะตกลงราคาและเริ่มส่งมอบตั้งแต่ต้นปี 2559 แต่ขณะนี้ยังไม่มีการส่งออก เพราะอยู่ระหว่างตกลงราคาและรายละเอียดการส่ง

มอบ แหล่งข่าวระบุว่า สัญญาซื้อขายข้าวจีทูจีดังกล่าวเป็นหนึ่งในเงื่อนไขความร่วมมือรถไฟไทย-จีน เส้นทาง กรุงเทพฯหนองคาย และแก่งคอย-มาบตาพุด ที่ฝ่ายไทยและฝ่ายจีนยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามูลค่าโครงการจะอยู่ที่เท่าใด

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้หารือกับสมาคมโรงสีข้าวไทยถึงความร่วมมือในการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งในเบื้องต้นสมาคมตกลงที่จะไปทำแผนรับซื้อข้าวเปลือกล่วงหน้าจากชาวนา แต่สมาคมขอไปพิจารณาก่อนว่าจะเข้ารับซื้อข้าวในพื้นที่ใดบ้าง และจะเสนอแผนให้กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 17 มี.ค.นี้

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในสมาคมร้องขอให้กระทรวงสนับสนุนโรงสีข้าวให้เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าว ซึ่งได้ยืนยันไปว่าโรงสีสามารถส่งออกข้าวได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพียงแต่ต้องมาขอใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวเพื่อส่งออกเท่านั้น

*ที่มา โพสต์ทูเดย์*

### **พาณิชย์ หารือสมาคมโรงสีข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาตามกลไกตลาด**

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญสมาคมโรงสีข้าวไทยพร้อมสมาชิกหลายจังหวัดมาประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 เพื่อขอความร่วมมือสมาคมโรงสีข้าวไทยให้ผู้ประกอบโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรและโรงสีโดยตรงในราคายุติธรรมตามกลไกของตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกมากขึ้น ซึ่งสมาคมโรงสีข้าวไทยยินดีให้ความร่วมมือและรับที่จะไปพิจารณาจัดทำแผนดำเนินงานในแต่ละพื้นที่รายจังหวัด รายภาค เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน ว่าเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม โรงสีไม่รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร หรือถูกกดราคาซื้อ โดยจะนำแผนมาเสนอกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 17 มี.ค.นี้

"ปัญหาขณะนี้ คือ โรงสีที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวนมาก มีกำลังการผลิตเกินกว่าผลผลิตข้าวถึง 3 เท่า แต่ไม่กระจายตัว ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคกลาง ส่วนภาคเหนือ และภาคอีสาน ที่ทำนาปี มีโรงสีน้อย ไม่เพียงพอกับปริมาณผลผลิตข้าว จึงอาจให้โรงสีพื้นที่อื่นๆ เข้ามารับซื้อ หรืออาจจัดเป็นตลาดนัดซื้อขายข้าวเปลือก หรืออาจเป็นการรับซื้อล่วงหน้า โดยมีสัญญามาตรฐานระหว่างโรงสีและเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งโรงสีจะทำแผนกลับมาเสนอกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 17 มี.ค.นี้ นอกจากนี้ กระทรวงจะตรวจสอบเครื่องชั่ง และเครื่องวัดความชื้น เพื่อป้องกันการโกงน้ำหนักข้าว และความชื้นด้วย"น.ส.ชุตติมา กล่าว

นอกจากนั้น ได้มอบหมายกรมการค้าภายในไปกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบ การซื้อขายให้เป็นธรรม โดยให้ตรวจสอบเรื่องการปิดป้ายราคาซื้อ เครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น การซื้อขายข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน การส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้ความเข้าใจในระบบการซื้อขายข้าวเปลือกที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาระบบการค้าข้าวและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่งผลให้ชาวนาอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน รวมทั้งติดตามตรวจสอบพ่อค้าท้องถิ่นหรือผู้รวบรวมข้าวเปลือกไม่ให้เอารัดเอาเปรียบในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร

ปัจจุบันมีโรงสีประมาณ 1,400 โรง กำลังผลิตกว่า 300,000 เมตริกตัน/วัน เทียบกับผลผลิตข้าวของปี 2558/59 คาดว่าจะมีปริมาณ 27.06 ล้านตันข้าวเปลือก กำลังการผลิตของโรงสีมีเกินกว่าปริมาณผลผลิตถึง 3 เท่า เมื่อพิจารณากำลังการผลิตในแต่ละภาคและจังหวัดเทียบกับปริมาณผลผลิตแล้ว พบว่า ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จำนวนโรงสีและกำลังการผลิตเกินปริมาณผลผลิต ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบางพื้นที่ มีโรงสีน้อย

เมื่อเทียบกับผลผลิต โดยเฉพาะในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้กรมการค้าภายใน จะจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการจำหน่ายข้าวเปลือก

นอกจากนี้ สมาคมโรงสีข้าวไทย ยังได้ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือในการผลักดันให้โรงสีสามารถเป็นผู้ส่งออกข้าวได้ด้วย ซึ่งได้ยืนยันว่ากระทรวงฯ ไม่ได้จำกัดหลักเกณฑ์ที่โรงสีจะทำธุรกิจเป็นผู้ส่งออก เพียงแต่ต้องขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อส่งออก ไม่จำเป็นต้องเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ได้ เพียงแต่หากโรงสีที่เป็นผู้ส่งออกข้าวแล้วเข้าไปเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะได้รับทราบข้อมูลของการส่งออกข้าว หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมกว่า แต่กระทรวงฯยืนยันว่า ให้ความเท่าเทียมกันในการประมูลซื้อข้าวรัฐ ทั้งโรงสี และผู้ส่งออกข้าว รวมถึงให้ความเป็นธรรมในการร่วมกิจกรรมเปิดตลาดข้าวกับภาครัฐด้วย

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)



## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-29 ก.พ. 2559 มีจำนวน 439,449 ตัน มูลค่า 178.006 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 118.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 94.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 200,814 ตัน มูลค่า 91.655 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค. -29 ก.พ. 2559 มีจำนวน 856,219 ตัน มูลค่า 347.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 103.3% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 82.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 421,202 ตัน มูลค่า 190.539 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจากประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ประกอบกับผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากภาวะแห้งแล้งและสภาพดินเค็มที่เกิดขึ้นส่งผลให้คุณภาพข้าวแยกลง ซึ่งรัฐบาลระบุว่าปัญหาดังกล่าวนับว่าเลวร้ายที่สุดในรอบ 90 ปี โดยรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานในท้องถิ่นใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีต่อสู้กับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเวียดนาม

ในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 355-367 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 355-365 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 345-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากระดับ 340-350 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกัน วงการค้าระบุว่าในช่วงนี้ผู้ส่งออกยังไม่ต้องการรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพราะพวกเขากำลังประเมินถึงความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง

[ที่มา Oryza.com](#)

## ลาว

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ (the Director of the Department of Planning and Cooperation under the Lao Ministry of Agriculture and Forestry) ระบุว่า รัฐบาลสปป.ลาว ได้ตั้งเป้าหมายในการส่งออกข้าวในปีนีไว้ที่ 1 ล้านตัน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2015/16 ไว้ที่ 4.2 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งรวมถึงการผลิตข้าว

เพื่อเป็นสต็อกสำรองประมาณ 40,000 ตัน และใช้เป็นเมล็ดพันธุ์อีกประมาณ 60,000 ตัน ขณะเดียวกันก็รับประกันว่าจะมีผลผลิตข้าวเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศประมาณ 2.1 ล้านตัน

ทั้งนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีเป็น 6.25 ล้านไร่ และนาในที่สูงอีกประมาณ 6.25 แสนไร่

ในปีนี้อาจประสบความสำเร็จในการเริ่มส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนเป็นล็อตแรกประมาณ 8,000 ตัน โดยที่ในทุกๆปีที่ผ่านมามีการลักลอบส่งออกข้าวเปลือกไปยังประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 300,000-400,000 ตัน ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปีการตลาด 2016 (ม.ค.-ธ.ค.) ลาวจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 2.778 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 1.75 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกมีประมาณ 5.78 ล้านไร่

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

กลุ่มผู้ส่งออกข้าวและโรงสีข้าวได้ร่วมกันทำหนังสือส่งไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการรับมือกับภาวะการส่งออกข้าวในปัจจุบันที่กัมพูชากำลังเผชิญอยู่ โดยกลุ่มผู้ส่งออกข้าวและโรงสีข้าวได้เตือนรัฐบาลว่าหากไม่รีบแก้ไขปัญหาลักษณะอย่างรุนแรง อาจจะทำให้พวกเขาต้องประสบภาวะล้มละลาย ซึ่งในขณะนี้ผู้ประกอบการโรงสีและส่งออกข้าวหลายรายได้ออกจากธุรกิจนี้ไปแล้ว

ทั้งนี้พวกเขาระบุว่า รัฐบาลอาจจะยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และไม่มีใครเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปัจจุบันนี้การแข่งขันในตลาดเป็นไปอย่างรุนแรง และยังคงถึงความกังวลเกี่ยวกับการที่เวียดนามได้บรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป (EU-Vietnam FTA) ซึ่งทำให้เวียดนามได้โควตาส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปในอัตราภาษี 0% ได้ถึง 80,000 ตันต่อปี เท่ากับเป็นการแย่งตลาดของกัมพูชาซึ่งตลาด EU ถือเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา นอกจากนี้การที่ประเทศไทยมีการระบายข้าวจากสต็อกรัฐบาลออกมากี่ส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวของกัมพูชาด้วย

เนื้อหาในจดหมายยังระบุถึงการที่ในปัจจุบันนี้มีการนำเข้าข้าวราคาถูกลงมาจากเวียดนามเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและเกษตรกรประสบกับความเดือนร้อนอย่างมาก ดังนั้นกลุ่มผู้ส่งออกและโรงสีจึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวจากเวียดนามเพื่อปกป้องเกษตรกรของกัมพูชา นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาแหล่งเงินทุนเข้ามาในธุรกิจนี้ เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสีข้าวและคลังเก็บสินค้า รวมทั้งการจัดหาเงินทุนสำหรับโรงสีเพื่อใช้ในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรได้มากขึ้นในช่วงของฤดูเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ มีรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้วและรับปากที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาและรายละเอียดของงบประมาณที่จะนำมาใช้

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 51,912 ตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 44,033 ตัน ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,676 ตัน ในเดือน ก.พ. 2558 ส่วนการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ก.พ.) กัมพูชาส่งออกข้าว 95,945 ตัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับจำนวน 73,549 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2558 ทั้งนี้ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2559 ส่วนใหญ่กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังส่งไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีนจำนวน 20,436 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 12,454 ตัน โปแลนด์ 10,784 ตัน มาเลเซีย 6,002 ตัน เนเธอร์แลนด์ 4,636 ตัน สหราชอาณาจักร 4,586 ตัน เป็นต้น

ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,061 ตัน ในปี 2557 โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 75,257 ตัน โปแลนด์ 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเยียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน อินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นต้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2016 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่ากัมพูชาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 0.8 ล้านตันข้าวสาร (ซึ่งรวมตัวเลขที่ส่งออกอย่างเป็นทางการและการส่งออกตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยและเวียดนามด้วย) ลดลงประมาณ 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะมีการส่งออกในปี 2015 ที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

### [เมียนมาร์](#)

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่า บริษัท The China Certification and Inspection Group (CCIG) เตรียมเปิดสำนักงานในนครย่างกุ้งของเมียนมาร์ในเดือนหน้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่จะมีการส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคต โดยบริษัท the Myanmar Agribusiness Public ของเมียนมาร์ได้เตรียมหาสถานที่ตั้งให้แก่บริษัท CCIG แล้ว รวมทั้งยังได้มองหาคลังสินค้าที่อยู่ในเขต Hlaingtharya รวมทั้งโรงสีข้าว ที่อยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรมด้วย

การส่งออกข้าวของเมียนมาร์ประมาณ 90% ถูกส่งผ่านทางแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีนที่ด่านมุเซ (Muse) โดยเมื่อปีที่แล้วด่านแห่งนี้สามารถรับข้าวได้มากถึงวันละ 5,000 ตัน แต่ขณะนี้ไม่สามารถส่งออกได้เกินกว่า 1,000 ตัน เพราะติดปัญหาด้านการตรวจสอบคุณภาพข้าว

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

### [มาเลเซีย](#)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่ามาเลเซียจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.05 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2014/15 เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวจะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวในปี 2015/16 จะมีประมาณ 2.85 ล้านตัน เพราะมีการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างชาติ ซึ่งเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา รัฐบาลประกาศถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการรับแรงงานจากบังคลาเทศเข้ามาประมาณ 1.5 ล้านคน

สำหรับผลผลิตข้าวนั้น ในปีการตลาด 2015/16 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่ามาเลเซียจะมีผลผลิตประมาณ 1.8 ล้านตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่บางส่วนประสบกับภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ลดลง แม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนการผลิตข้าวโดยการสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าว และในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านราคาข้าวเปลือก (the support price for paddy) ที่ราคา 1,200 ริงกิตต่อตัน หรือประมาณ 331 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยจะอุดหนุนเฉพาะข้าวเกรด 15% (ST15-grade rice (15 percent broken)) เท่านั้น

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## อินโดนีเซีย

อธิบดีกรมพืชอาหาร กระทรวงเกษตร (the Director General of Food Crops at the Agriculture Ministry) ระบุว่าในปี 2016 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าผลผลิตข้าวไว้ที่ประมาณ 76.22 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 1.1 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทางด้านผู้อำนวยการด้านการจัดหาข้าวของ BULOG ระบุว่าในปีนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวอีก เพราะมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว และในปีนี้รัฐบาลมีแผนที่จะจัดหาข้าวจากเกษตรกรอีกประมาณ 3 ล้านตัน ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. นี้ โดยในขณะนี้ BULOG มีสต็อกข้าวประมาณ 1.237 ล้านตัน และในขณะนี้ได้รับมอบข้าวจากประเทศเวียดนามและไทยรวมประมาณ 1.3 ล้านตันแล้ว

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

International Grains Council (IGC) คาดการณ์ว่าฤดูกาล 2015/2016 จีนจะผลิตข้าวได้ 145.7 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย โดยผลผลิตข้าวของจีนในปี 2015 มีปริมาณ 145 ล้านตัน คาดการณ์ว่าจีนจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 4.8 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการข้าวในประเทศมีประมาณ 149.8 ล้านตัน และคาดว่ามีการนำเข้าในสต็อกประมาณ 52.1 ล้านตัน ประกอบกับแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของจีนอยู่ในหลายพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน มณฑลเฮยหลงเจียง จีหลิน เหลียวหนิง และภาคใต้ มีแหล่งผลิตหลายแห่ง ส่งผลให้ผลผลิตของจีนไม่ขาดแคลน

ทั้งนี้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวพันธุ์เมล็ดสั้น (Gengmi) ทางด้านภาคใต้ของจีนเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเมล็ดยาว (Xianmi) และจากการคาดการณ์หากเกิดภัยแล้งขึ้นในทางตอนเหนือ รัฐบาลจีนจะผันน้ำจากตอนใต้เพื่อปรับสมดุลไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่เกิดภาวะแห้งแล้ง และได้สร้างระบบชลประทานรองรับไว้แล้ว เพื่อระบายน้ำช่วยเหลือแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของจีนที่ประสบปัญหา อย่างไรก็ตามภัยแล้งไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของจีน ภัยหนาวซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ก็อาจส่งผลกระทบได้เช่นกัน

มีรายงานว่า จีนวางแผนขยายการนำเข้าข้าวจากประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาในต้นปี 2559 ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญของผู้ส่งออกข้าว ทั้งนี้ จีนเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุด และยังคงเป็นผู้ส่งออกธัญพืชที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่จากความต้องการในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ผนวกกับการเปลี่ยนประเทศจากเกษตรกรรมเป็นการเน้นภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งผลให้จีนมีความต้องการนำเข้าข้าวสารเพิ่มสูงขึ้น โดยหลังจากปี 2554 ที่จีนเริ่มเปิดประเทศและอนุมัติการนำเข้าข้าวสารจากประเทศอาเซียน อาทิ เวียดนาม ไทย เมียนมาร์ ปากีสถานและกัมพูชา ส่งผลให้ตัวเลขการนำเข้าข้าวสารสูงเกินตัวเลขการส่งออกเป็นครั้งแรก โดยในปี 2554 จีนนำเข้าข้าวสาร 569,000 ตัน และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 3.35 ล้านตันในปี 2558

พนักงานขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งกล่าวว่า ข้าวสารนำเข้าได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน โดยเฉพาะข้าวสารนำเข้าจากประเทศอาเซียน

จากการรายงานของ [www.chinagrains.com](http://www.chinagrains.com) พบว่า ข้าวสาร ข้าวสาลีและข้าวโพด คือ 3 ธัญพืชหลักสำหรับการบริโภคของชาวจีน โดยในอดีตผลผลิตข้าวสารมีปริมาณมากกว่าข้าวสาลีและข้าวโพดอยู่มาก แต่หลังจากปี 2558 ปริมาณผลผลิตข้าวสารลดน้อยลง โดยมีปริมาณการผลิตมันฝรั่งแซงหน้าเป็นอันดับหนึ่ง โดยกระทรวง

เกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ปี 2558-2559 การบริโภคข้าวสารของโลกจะสูงขึ้นเป็น 483.7 ล้านตัน โดยเป็นการบริโภคในประเทศจีนราว 100 ล้านตันต่อปี

นายหลี่ กัวซิง นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติจีน (Chinese Academy of Social Sciences หรือ CASS) กล่าวว่า เหตุผลหลักที่จีนต้องการนำเข้าข้าวสารจากต่างประเทศเป็นเพราะต้นทุนการนำเข้าที่ต่ำกว่าข้าวสารในประเทศ นอกจากนี้ยังมีความต้องการข้าวสารสายพันธุ์อื่นที่แตกต่างจากสายพันธุ์ที่ผลิตได้ในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม นายหลี่ กัวซิง คาดว่าการนำเข้าข้าวสารจากเกาหลีใต้จะอยู่ในปริมาณน้อยเพราะราคาของข้าวสารเกาหลีใต้ยังไม่สามารถแข่งขันกับข้าวสารอื่นๆ ในตลาดได้ ส่วนการนำเข้าข้าวสารจากสหรัฐอเมริกา นั้นอาจต้องเผชิญความท้าทายในเรื่องของรสชาติว่าจะถูกปากชาวจีนหรือไม่

ความแตกต่างของราคาข้าวสารในประเทศกับข้าวสารนำเข้าอยู่ที่ประมาณ 745 หยวนต่อตัน (หรือ 114.48 เหรียญสหรัฐฯ) โดยในปี 2558 จีนนำเข้าข้าวสารที่ 3.35 ล้านตัน คิดเป็นราคาต่างที่ 2.53 พันล้านหยวน

นายหลี่ กัวซิง เห็นว่า ภาครัฐควรให้ความสนใจกับราคาตลาดข้าวสารในประเทศ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากข้าวสารนำเข้าซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก แม้ว่าจีนจะเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก แต่ข้าวสารจีนไม่ได้จัดเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพสูงสุด ผู้บริโภคชาวจีนหลายรายกลับเลือกบริโภคข้าวสารจากไทยและกัมพูชา เพราะความหอมนุ่มของข้าวหอมมะลิที่ไม่สามารถหาได้ในข้าวสารจีน แต่หากมองในภาพรวมแล้ว ข้าวสารไทยส่วนใหญ่ที่มีราคานำเข้าต่ำ ก็ไม่ได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับข้าวสารจีนส่วนมาก

รายงานของเว็บไซต์ข่าว finance.qq.com พบว่า ข้าวสารจากเวียดนามมีต้นทุนที่ต่ำกว่าข้าวสารในประเทศจีนถึง 50%

นายหลี่ กัวซิง เห็นว่า อุตสาหกรรมข้าวสารในประเทศจีนยังคงเผชิญปัญหาการผลิตล้นตลาด เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและการเพาะปลูกไม่ทันสมัย นับเป็นจุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุง

[ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้](#)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิตหลัก (KMS) ปี 2015/16 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559 โดย ณ วันที่ 29 ก.พ. รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 28.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.42 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปีรัฐบาลตั้งเป้าจัดหาประมาณ 30 ล้านตัน ทั้งนี้การจัดหาข้าวเปลือกในแคว้น Punjab และ Haryana ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยในหลายพื้นที่สามารถจัดหาข้าวได้มากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้คาดการณ์ว่าจะสามารถจัดหาข้าวได้ถึง 32 ล้านตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา

รัฐบาลอินเดียยังได้มอบหมายให้บริษัทเอกชน 3 ราย เข้าร่วมโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในแคว้น Uttar Pradesh, Jharkhand และ West Bengal ในโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิตหลัก (KMS) ปี 2015/16 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559 นี้ได้ เพื่อให้โครงการของรัฐบาลกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น โดยรัฐบาลจะมีการควบคุมการทำงานของเอกชนเหล่านี้และประเมินประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ รวมทั้งจะมีการลงโทษหากมีปัญหาทุจริตเกิดขึ้น

[ที่มา Oryza.com](#)

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-23 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 583,986 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 493,787 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 47,377 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,736 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 536,610 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 450,051 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-23 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 134,460 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 100,562 ตัน เนเธอร์แลนด์ 68,192 ตัน โปแลนด์ 43,627 ตัน อิตาลี 42,490 ตัน เยอรมนี 45,900 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 148,755 ตัน

ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ข้อมูลจากคณะกรรมการยุโรป (EC) ระบุว่า การนำเข้าข้าวจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (the Least Developed Countries (LDCs) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ในช่วง 6 เดือนแรกของการผลิต 2015/16 (ก.ย. 2558-ก.พ. 2559) มีจำนวนประมาณ 185,180 ตัน เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าจากกัมพูชาประมาณ 154,020 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 83% ของการนำเข้าจากประเทศในกลุ่มนี้ และเพิ่มขึ้นถึง 51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ขณะที่มีการนำเข้าจากเมียนมาร์ประมาณ 28,348 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15% ของการนำเข้าจากประเทศในกลุ่มนี้ และเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการสมาชิกเพื่อการเกษตรและการพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรป (the EU Directorate General for Agriculture and Rural Development; EU-DGARD) รายงานว่า ผลผลิตข้าวของสหภาพยุโรปในปีการตลาด 2015/16 (ก.ย.-ส.ค.) คาดว่าจะมีประมาณ 1.772 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.637 ล้านตัน ในปี 2014/15

โดยในเดือน ก.พ. EU-DGARD คาดว่าผลผลิตข้าวสายพันธุ์ Japonica rice มีประมาณ 1.322 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.089 ล้านตัน ในปี 2014/15 แต่ผลผลิตข้าวสายพันธุ์ Indica rice คาดว่าจะมีประมาณ 0.449 ล้านตัน ลดลง 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.548 ล้านตัน ในปี 2014/15 ทั้งนี้ EU-DGARD คาดว่าในปีการตลาด 2015/16 จะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 2.725 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกนั้น คาดว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ก.ย.-ส.ค.) จะมีการส่งออกไปยังประเทศนอกกลุ่ม EU (to non-EU countries) ประมาณ 200,000 ตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนการนำเข้านั้น คาดว่าจะมีการนำเข้าจากประเทศนอกกลุ่ม EU (from non-EU countries) ประมาณ 1.29 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.193 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา และคาดว่าสต็อกข้าวสิ้นปีจะมีประมาณ 585,000 ตัน เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)